

Xin Visa nhập cảnh Việt Nam(công văn nhập cảnh) là hành trang không thể thiếu đối với người nước ngoài khi đến Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình xin visa nhập cảnh “khó nhằn” và “mất thời gian” khiến nhiều người nản lòng, đặc biệt là những du khách quốc tế lần đầu ghé thăm đất nước hình chữ S.

Visa nhập cảnh là gì? Là văn bản của Cơ quan Xuất nhập cảnh Việt Nam, đồng ý cho phép một cá nhân hay một tập thể người nước ngoài được phép xuất nhập cảnh một lần hoặc nhiều lần vào Việt Nam cho những mục đích: công tác, du lịch, thăm thân...

Để có được công văn nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam thì cơ quan tổ chức mời người nước ngoài, bảo lãnh cho người nước ngoài vào Việt Nam phải làm thủ tục đến Cơ quan xuất nhập cảnh xin xét duyệt cho người nước ngoài vào Việt Nam. Ngoài ra, xin visa nhập cảnh còn pháp đáp ứng một số điều kiện sau:

Cũng bởi vì có quá nhiều tiêu chuẩn như thế nên khiến người nước ngoài khi xin visa nhập cảnh ít nhiều cũng gặp phải một vài khó khăn nhất định.

Việt Uy Tín với hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc xin visa nhập cảnh cho người nước ngoài

Việt Uy Tín với hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc xin visa nhập cảnh cho người nước ngoài

Những khó khăn khi xin visa nhập cảnh Việt Nam thường gặp nhất

Thực tế, các quốc gia cùng khu vực như Thái Lan, Lào, Campuchia được đánh giá là có thủ tục cấp thị thực cho người nước ngoài thông thoáng hơn. Vấn đề lớn nhất khi xin visa nhập cảnh Việt Nam nằm ở khâu thủ tục:

Du khách không biết phải liên hệ nơi nào để “xin” được visa

Hồ sơ, giấy tờ thể hiện bằng tiếng Việt

Hồ sơ phải đi lại bổ sung nhiều lần

Không có thân nhân, cơ quan để bảo lãnh khi đến Việt Nam

Xin visa nhập cảnh cho cả gia đình hay xin visa cho trẻ em và người cao tuổi Hàng ngày, chúng tôi nhận được hơn 50 cuộc gọi đa phần là khách Âu – Mỹ nhờ “cấp cứu gấp” cho visa nhập cảnh Việt Nam. Do có nhiều năm kinh nghiệm trong dịch vụ xin visa xuất nhập cảnh, Việt Uy Tín lập tức xử lý nhanh chóng và làm hài lòng mọi khách hàng.

Đừng để mất nhiều thời gian cho việc mình không biết và không phải chuyên môn trong khi người khác có thể làm tốt việc đó thay mình! Liên hệ ngay dịch vụ xin visa nhập cảnh Việt Nam của chúng tôi để các thủ tục hành chính không còn là nỗi lo của bạn nữa!

Dịch Vụ Tư Vấn Thủ Tục Giấy Phép Lao

Động Cho Người Nước Ngoài

Doanh nghiệp, cơ quan của Quý khách đang có nhu cầu tuyển dụng người nước ngoài vào làm việc? **Giấy phép lao động người nước ngoài** bị hư hỏng, lạc mất, cần thay đổi thông tin, sắp hết hạn? Quý khách muốn tìm hiểu quy trình, hồ sơ, thủ tục theo Luật lao động áp dụng cho người nước ngoài tại Việt Nam?

Với hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn thủ tục giấy phép lao động chuyên nghiệp cho người nước ngoài, Việt Uy Tín đã hỗ trợ xin cấp mới giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động, chuyên xử lý hồ sơ khó, xử lý nhanh cho hơn hàng ngàn Khách hàng mỗi năm. Chúng tôi tự tin sẽ giải đáp chi tiết mọi vấn đề mà Quý khách gặp phải, đưa ra các giải pháp tối ưu, tiết kiệm chi phí và thời gian cho Quý khách.

Việt Uy Tín với hơn 10 năm kinh nghiệm làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

Việt Uy Tín với hơn 10 năm kinh nghiệm làm giấy phép lao động uy tín, chất lượng

Một số lưu ý quan trọng trong bộ hồ sơ xin Giấy phép lao động:

Theo Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ban hành ngày 03 tháng 02 năm 2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam:

Đối với chức danh Chuyên gia: Chuyên gia phải có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm. Yêu cầu về kinh nghiệm tối thiểu so với nghị định 102/2013/NĐ-CP giảm xuống còn 3 năm. Tuy nhiên, phải đáp ứng đủ 2 điều kiện vừa tốt nghiệp đại học và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm. Đối với chức danh Quản lý: Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định rộng và cụ thể hơn về chức danh là nhà quản lý, giám đốc điều hành. Do đó, những vị trí trước đây như: Trưởng phòng, Quản lý sản xuất, chủ quản.... Đối chiếu quy định mới tại Nghị định 11/2016/NĐ-CP không còn phù hợp chức danh nhà quản lý hay giám đốc điều hành nữa. Đối với chức danh Lao động kỹ thuật: Lao động kỹ thuật phải đảm bảo 2 điều kiện là: Được đào tạo 1 năm chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo. Trong khoảng 30 ngày dự kiến người nước ngoài sẽ bắt đầu làm việc chính thức tại doanh nghiệp, Quý khách phải xin công văn chấp thuận tuyển dụng lao động người nước ngoài do Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc thành phố nơi Doanh nghiệp đang hoạt động cấp.

Người nước ngoài nếu chưa từng đến Việt Nam thì phải có lý lịch tư pháp nước ngoài, ngược lại với trường hợp đã nhập cảnh Việt Nam có đăng ký tạm trú, tạm vắng thì có thể xin Lý Lịch Tư Pháp Việt Nam tại Sở Tư Pháp Tỉnh, Thành Phố nơi người đó đăng ký tạm trú hoặc sử dụng lý lịch tư pháp tại nước ngoài. Giấy khám sức khỏe của người nước ngoài:

Nếu khám ở Việt Nam thì phải đến các bệnh viện do Bộ y tế cấp phép khám sức khỏe cho người nước ngoài. Quý khách có thể tham khảo Danh Sách Bệnh Viện Khám Sức Khỏe Làm Hồ Sơ Giấy Phép Lao Động do Việt Uy Tín tổng hợp để chọn bệnh viện phù hợp.

Trường hợp khám sức khỏe ở nước ngoài thì phải Hợp Pháp Hóa Lãnh Sự và Dịch Thuật Tiếng Anh (hoặc các ngôn ngữ khác) sang Tiếng Việt và được đóng dấu công chứng của Phòng tư pháp Quận, Huyện.

Việt Uy Tín là một trong những công ty dịch thuật hàng đầu tại Hà Nội và TP.HCM vì thế hồ sơ của Quý khách luôn được hoàn thiện, xử lý nhanh nhất so với các công ty dịch vụ khác.

Làm giấy miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài

[Miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài vào Việt Nam](#) là hình thức được nhiều người quan tâm hiện nay. Bởi chỉ cần làm một lần nhưng giá trị sử dụng của nó lâu dài so với hình thức miễn thị thực đương nhiên. Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi để có được các thông tin liên quan cần thiết khi làm giấy miễn thị thực.

Theo như khái niệm thì đối tượng được miễn thị thực 5 năm là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài được miễn thị thực nhập cảnh vào Việt Nam.

2. Điều kiện được miễn thị thực 5 năm. Theo nghị định số 82/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/9/2015 thì điều kiện được miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài như sau:

– Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ thay cho hộ chiếu còn giá trị ít nhất 1 năm kể từ ngày nhập cảnh.

– Có giấy tờ chứng minh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam.

– Không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh và tạm hoãn xuất cảnh được quy định tại .điều 21 và điều 28 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

NGuồn: <https://visatop.vn>